



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 30 มิถุนายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. วางแผนชู6สินค้าเกษตร	ข่าวสด
2. ลำปางสับปรดเน่าคาคตันรัฐปลอบกรกฎาราคาขึ้น	มติชน
3. รมว.เกษตรฯ ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยนิยม ...	ไทยโพสต์
4. ภาพข่าว: เปิดงานประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 61	ไทยโพสต์
5. คอลัมน์ ท่องโลกเกษตร: ส่งค่ายเยาวชน'4-H Summer Camp 2018'...	คม ชัด ลึก
6. แนะนำกระทรวงใหม่ยึดแผนอุตสาหกรรม 20 ปี เดินหน้าจัดโครงสร้าง มอบ สกอ. ...	ไทยรัฐ
7. คอลัมน์ มุมข้าราชการ	ไทยรัฐ
8. คอลัมน์ ทำเองได้หายจน: 'จำปี เล็กมาบแค' ต้นแบบเกษตรกรอินทรีย์	เดลินิวส์
9. ผุดตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์	เดลินิวส์
10. 'ชาวไร่เหนือ'อ่วมยสท.หยุดซื้อไบยาอ้างงบ-สต็อกเต็ม	มติชน
11. คอลัมน์ ทำกินถิ่นอาเซียน: ภาคเกษตรไทยได้อะไร จากกลุ่มซีแอลเอ็มวี ตอน 24	คม ชัด ลึก
12. คอลัมน์ ประตุสู่ เอเชีย: เวียดนามล้นไอยูยู	ข่าวสด

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : เร่งมาตรการรับมือผลผลิตข้าว-มัน

วันที่ : เสาร์ 30 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 10076 หน้า : 5(กลาง)

## วางแผนซู่6สินค้าเกษตร

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อุตสาหกรรม และมหาดไทย ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้ทำข้อมูลเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจ ว่า ที่ประชุมหารือข้อมูลการผลิต ความต้องการใช้สินค้าเกษตร เพื่อจัดทำแผนการผลิตครบวงจร ใน 6 พืชเศรษฐกิจ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา อ้อย ข้าวโพด

โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชน ประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด กระทรวงฯ คู่มือเรื่องการผลิต สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ลงพื้นที่สำรวจปริมาณการผลิต พาณิชย์จะดูแลการค้า เป็นต้น

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สศก. กล่าวว่า จะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการผลิต แนวโน้มของตลาด พื้นที่เพาะปลูกของพืชทั้ง 6 ชนิด ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน นำข้อมูลมาวางแผนรองรับเพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกรว่าควรปลูกพืชชนิดใด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : ลำปางสับปะรดเน่าคาคัดชั้นรัฐพลอบกรกฎาราคาขึ้น

วันที่ : เสาร์ 30 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 14720 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 5

# ลำปางสับปะรดเน่าคาคัดชั้น รัฐพลอบกรกฎาราคาขึ้น

เกษตรกรลำปางโอดสับปะรด  
เน่าคาคัดชั้น วอนผู้ว่าฯ-ตำรวจ  
ผ่อนปรนรถเข้ามารับซื้อ  
ผลผลิต (อ่านต่อหน้า 5)

## ต่อจากหน้า 1

### สับปะรด

#### 'บิกิตู'รับนักธุรกิจมะกัน39บ.

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (U.S.-ASEAN Business Council: USABC) เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน โดยนักธุรกิจสหรัฐและผู้บริหารของ USABC ประกอบด้วย 39 บริษัทจาก 6 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 1.ด้านพลังงาน/โครงสร้างพื้นฐาน 2.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.ด้านสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์ 4.ด้านอาหารและการเกษตร 5.ด้านการผลิต/ภาชี และ 6.ด้านบริการทางการเงิน เป็นต้น

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะการปฏิรูปและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการมุ่งไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งเน้นที่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นสาขาที่สหรัฐมีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ยานยนต์และอากาศยาน อุตสาหกรรมการแพทย์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล รัฐบาลยังมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการลงทุนที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุนของบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เนื่องจากมีฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว และสามารถเป็นประตูและศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายการคมนาคมทั่วประเทศ รวมทั้งเชื่อมต่อไปยัง

ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย เชิญชวนนักธุรกิจสหรัฐพิจารณาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของไทยในอีอีซี

#### สหรัฐสนใจลงทุน 'อีอีซี'

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นักธุรกิจสหรัฐเชื่อมั่นและประสงค์ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ พร้อมเป็นหุ้นส่วนในการผลักดันการดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล และสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทย ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของไทย การสร้างสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบและการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทชั้นนำของสหรัฐยังแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตอีอีซี โดยเฉพาะในสาขาการออกแบบ (ดีไซน์) นวัตกรรม R&D ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การส่งเสริม นอกจากนี้ คณะนักธุรกิจ USABC และสหรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนไทยในฐานะประธานอาเซียน โดยเห็นว่าไทยมีบทบาทสำคัญต่ออาเซียนอย่างมาก

#### 4กระทรวงยกทัพแผนพืชครบวงจร

นางสาวสุดิมา บุญประภักดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่องข้อมูลการผลิต ความต้องการใช้สินค้าเกษตรเพื่อนำไปจัดทำแผนการผลิตการตลาดพืชเกษตรที่สำคัญอย่างครบวงจรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน

กับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยอย่างครบวงจร ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยให้กำหนดภาพรวมพืชเพื่อการพาณิชย์พืชเพื่อการบริโภค ให้เห็นถึงการดำเนินการเกี่ยวกับพืชแต่ละชนิด ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เช่น จำนวนพื้นที่เพาะปลูก กระบวนการผลิตและแปรรูป การจัดจำหน่าย ความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มราคาผลผลิต เป็นต้น จากนั้นให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรและประชาชนให้ถูกต้องและทั่วถึง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำการเกษตรที่เหมาะสมซึ่งจะนำข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคมนี้

นางสาวสุดิมา กล่าวว่า ในการประชุมร่วมครั้งแรก ที่ประชุมเห็นชอบให้นำข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานทำการประมวลและออกแบบให้ตรงกับกรนำไปใช้ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดความเข้าใจและตระหนักในเรื่องความต้องการซื้อที่แท้จริง จะได้มีการเตรียมตัวได้ล่วงหน้า และป้องกันปัญหาผลผลิตเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำ ซึ่งทั้ง 4 กระทรวงต้องไปจัดเก็บข้อมูลตัวเลขด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนิดพืชทั้งหมด แล้วนำมาเสนอที่ประชุมร่วมครั้งต่อไป ในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก

#### เร่งมาตรการรับมือผลผลิตข้าว-มัน

"ครั้งหลังปี 2561 ยังมี 2 พืชสำคัญที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาด คือ ข้าวและมันสำปะหลัง จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ลงพื้นที่สำรวจทั้งหมด เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งพืชเกษตรจะปรับเปลี่ยนได้ตามปัจจัยดินฟ้าอากาศ เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยากจนไว้ก็เปลี่ยนไป" นางสาวสุดิมา กล่าว

สำหรับสถานการณ์ การผลิตข้าวปี 2561/62 กระทรวงเกษตรฯประกาศพื้นที่





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : ลำปางสับประรดเน่าคาค่าตันรัฐปลอบกรกฎาราคาขึ้น

วันที่ : เสาร์ 30 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 14720 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 5

ส่งเสริมการปลูกข้าวในปี 58.2 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวเปลือก 25.3 ล้านตัน ตามกรอบเป้าหมายความต้องการใช้ข้าวภายใต้การตลาดนำการผลิต ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวเดือนพฤษภาคม ข้าวเจ้าความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,017.94 บาท มันสำปะหลังเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.55 บาท ปาล์มน้ำมันเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.15 บาท ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 กิโลกรัมละ 45.68 บาท และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ความชื้น 14.5%) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.48 บาท

### ต้นก.ค.ลัมประรดราคาตกคลี่คลาย

นางสาวชุตติมา กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาราคาลัมประรดตกต่ำ กระทรวงพาณิชย์ได้วางมาตรการช่วยเหลือตั้งแต่เร่งขยายตลาดส่งออกต่างประเทศให้มากขึ้น และเร่งระบายลัมประรดส่วนเกินออกจากระบบ โดยประสานช่องทางจำหน่ายสู่ผู้บริโภคผลสดโดยตรง และนำไปทำอาหารสัตว์เลี้ยงโคนมโคเนื้อ และรณรงค์ให้บริโภคลัมประรดผ่านเครือข่ายประชารัฐ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการระบายลัมประรด จากบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยคาดว่าจะต้นเดือนกรกฎาคมนี้สถานการณ์ราคาลัมประรดตกต่ำจะค่อยๆ คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

### เกษตรกรโอดลัมประรดเน่าคาค่าตัน

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังเหตุการณ์การจำหน่ายลัมประรดตามริมถนนซูเปอร์ไฮเวย์สายลำปาง-จาว-พะเยา เขต ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง ที่มีเกษตรกรผู้ปลูกลัมประรดจากหลายหมู่บ้านของ ต.บ้านเสด็จ และ ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง นำผลผลิตมาวางขายริมถนน โดยบรรยายกาศเงียบเหงาเนื่องจากไม่ค่อยมีผู้ซื้อเดินทางมา หรือจอดรถซื้อผลผลิตลัมประรดของเกษตรกรมากนัก

นางโหว สุขยั้ง อายุ 58 ปี เกษตรกรบ้านห้วยยาง ต.บ้านเสด็จ กล่าวว่า อยากรอนไปถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยผ่อนปรนให้รถกระบะบรรทุกลัมประรดได้เข้ามาซื้อผลผลิตด้วย เพราะไม่เพียงแต่ตนเองเท่านั้น เกษตรกรรายอื่นก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เพราะหากไม่มีใครมารับซื้อ แน่แน่นอนว่าผลผลิตจะเสียไปในแต่ละวัน

“ขณะที่ไร่ลัมประรดมีผลลัมประรดเน่าคาค่าตันแล้วกว่า 40,000 ลูก จากจำนวนไร่ที่ปลูกกว่า 70 ไร่ ผลผลิตกว่า 100,000 ลูก ซึ่งเป็น

ยอมรับว่าปัญหาหนักจริงๆ ผลผลิตที่ขายก็ขายไม่ได้ ต่อไปปัญหาภาวะหนี้สินก็จะตามมา ซึ่งครอบครัวที่หนี้สินจากธนาคารมาปลูกลัมประรด เมื่อขายไม่ได้และขาดทุน ก็ไม่รู้จักเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้คืนธนาคาร” นางโหวกล่าว

### ผู้ว่าเผยบางจากช่วยรับซื้อ530ตัน

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าฯประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เจ้าของบริษัทน้ำมันบางจาก จะช่วยรับซื้อผลผลิตลัมประรดจากเกษตรกรในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงพื้นที่อื่นกว่า 460 ตัน เพื่อระบายลัมประรดส่วนเกินออกจากตลาด บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร นอกจากนี้ บีมสหกรณ์บางจาก ยังได้รับซื้อลัมประรดจากเกษตรกรกว่า 70 ตัน เพื่อนำไปเป็นของสมนาคุณลูกค้า ทั้งนี้ บางจากจะนำลัมประรดส่วนหนึ่งไปแปรรูปเป็นลัมประรดอบแห้ง แจกลูกค้าในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป สำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีเกษตรกรผู้ปลูกลัมประรดประมาณ 30,000 ราย มีพื้นที่ปลูกกว่า 5 แสนไร่ ให้ผลผลิตล้านต้นต่อฤดูกาลแต่ปัญหาปัจจุบันโรงงานแปรรูปลัมประรดชะลอการสั่งซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร ทำให้ผลผลิตลัมประรด

### พท.จับทีเอสให้ประช.ขึ้นฟรี15วัน

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวกรณีรถไฟฟ้าบีทีเอสเกิดปัญหาและยังไม่สามารถออกมารับผิดชอบอะไรได้ นอกจากการปิดประกาศขออภัยว่า กรุงเทพมหานครนำภาษีประชาชนไปให้สัมปทานเอกชน ต้องลงโทษสถานเดียว เพราะตลอด 6 เดือนนี้ไม่มีปัญหากว่า 30 ครั้งทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายและมีโอกาสเสี่ยงสูงในการเดินทาง หากเป็นความขัดข้องทางด้านความปลอดภัยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ถ้าเป็นรถไฟฟ้ายานต่างประเทศบ้านนี้ผู้บริหารทั้ง กทม. และบีทีเอสลาออกแสดงสปิริตกันไปแล้ว

“วันนี้กรุงเทพมหานครต้องลงโทษอย่างจริงจัง แต่ผู้บริหาร กทม.กลับออกมาบอกว่าปัญหาต้องมีไว้แก้ไขนั้น ผมถือว่าพูดถูก แต่นี้เป็นปัญหาความเสี่ยงของประชาชนที่ใช้บริการเป็นล้านๆ คน หากเกิดปัญหาถี่ขนาดนี้ ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาคือดีที่สุดคือยกเลิกสัมปทานทันที กทม.เอาใจผู้ประกอบการเกินไปหรือไม่ หรือเป็นเพราะมิดิตความที่ กทม.ไปต่อสัญญาให้กับบีทีเอสไปถึง 13 ปี

มูลค่าหลายแสนล้านบาทที่ผมร้องให้ตรวจสอบค้างอยู่ที่ ป.ป.ช. และดีเอสไอไปติดคออยู่หรือไม่ วันนั้นนอกจากไฟฟ้าบีทีเอสและกรุงเทพมหานครจะต้องออกมาขอโทษกับประชาชนแทนการติดป้ายขออภัยในความไม่สะดวกแล้ว 1.ต้องชดใช้ให้กับประชาชนด้วยการให้ขึ้นฟรีอย่างน้อย 15 วัน 2.กทท.ต้องเป็นตัวแทนในการตั้งทนายความให้กับผู้ใช้บริการที่สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในการเดินทางต่อเอกชนผู้รับสัมปทาน 3.กรุงเทพมหานครต้องว่าจ้างบริษัท ผู้ตรวจสอบระบบขนส่งสาธารณะชั้นนำจากต่างประเทศมาตรวจสอบระบบทั้งหมดของบีทีเอสที่เปิดมา 20 กว่าปีว่ามีความปลอดภัยใน

ระดับสากลเพียงพอหรือไม่ 4.กรุงเทพมหานครต้องออกมาคาดโทษว่าหากเกิดปัญหาเช่นนี้อีกจะมีบทลงโทษอย่างไร 5.ควรพิจารณาให้บริษัทอื่นเข้ามาบริหารจัดการต่อเพราะถือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมากพอที่จะมีทางเลือกให้รายอื่นที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานดีกว่าเข้ามาบริหารการขนส่งสาธารณะ และ 6.ปัญหาที่เกิดขึ้นมากพอต่อการยกเลิกสัมปทานได้แล้ว” นายจิรายุกล่าว

### แนะบีทีเอสย้ายคลื่นความถี่

เวลา 13.00 น. ที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร มีการจัดแถลงข่าวกรณีเหตุระบบรถไฟฟ้า “บีทีเอส” ชัดข้องต่อเนื่องหลายวัน โดยนายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ปฏิบัติการแทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีตัวแทนจากผู้เกี่ยวข้อง 4 ฝ่าย คือ กสทช., บีทีเอส, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือทีโอที และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค โดยได้ข้อสรุปว่า สาเหตุของปัญหาอาณัติสัญญาณชัดข้องในระบบเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส น่าจะเกิดจากการรบกวนสัญญาณการสื่อสารของสัญญาณโทรคมนาคมย่านความถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์ ต่อสัญญาณวิทยุซึ่งใช้ในระบบอาณัติสัญญาณย่านความถี่ 2400 เมกะเฮิรตซ์ ทำให้ระบบสัญญาณชัดข้อง และส่งผลให้การเดินรถไฟฟ้าบีทีเอสมีความล่าช้ากว่าปกติ

“ที่ประชุมโดย กสทช.ได้ขอให้ทางทีโอทีและดีแทคปรับลดความเข้มสัญญาณที่ส่งตลอดเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสลง เพื่อลดการ





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : ลำปางสับปะรดเน่าคาค้านรัฐปลดบกรกฎาราคาขึ้น

วันที่ : เสาร์ 30 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 14720 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 5

รบกวนคลื่นวิทยุจนกว่าบีทีเอสจะปรับปรุงแก้ไขได้ ขณะที่ กสทช.ได้แนะนำให้ทางบีทีเอสย้ายคลื่นความถี่ที่ใช้จาก 2400 เมกะเฮิรตซ์ ไปอยู่ในช่วงใกล้ 2500 เมกะเฮิรตซ์ รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์กรองสัญญาณเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด” นายพิชัยกล่าว

### เร่งแก้ไขเสรีจคืน29มิ.ย.

นายรังสรรค์ จันทน์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย ทีโอที เผยว่า ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการติดตั้งคลื่นสัญญาณของทีโอที รวมถึงทางทีโอทีเองก็รับทราบเรื่องนี้แล้ว โดยได้ดำเนินการตามที่ กสทช.แนะนำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชนจนกว่าทางบีทีเอสจะป้องกันสัญญาณการรบกวนเสรีจคืน เราตั้งใจที่ตอนนี้ได้เข้าสู่สภาวะปกติ หากมีอะไรก็ยินดีจะให้ความร่วมมือเป็นระยะ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

ขณะที่นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้านี้ ปัจจุบันระบบเดินรถของบีทีเอสดำเนินไปได้อย่างปกติเพราะความร่วมมือจากทีโอทีและดีแทค คาดหวังว่าจะเป็นเช่นนี้ไปจนกว่าจะติดตั้งอุปกรณ์กรองสัญญาณเพิ่มเติม และปรับคลื่นสัญญาณตามที่ กสทช.แนะนำ ซึ่งขณะนี้ขอเวลาสักระยะเพื่อเร่งแก้ไขอย่างเต็มที่ โดยแผนเดิมที่วางไว้คือเดือนตุลาคม แต่เมื่อ กสทช.เร่งมาจึงได้เร่งแก้ไขทันทีแล้วเสร็จภายในคืนวันศุกร์นี้ ซึ่งหากภายในวันจันทร์หรือสัปดาห์หน้าพบว่าระบบกลับมาเป็นปกติก็ถือว่าตอนนี้มาถูกทาง และภายภาคหน้าจะมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

### เตรียมชดเชยให้กับประชาชน

“ส่วนการเยียวยา ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาอยู่ว่าจะชดเชยให้กับประชาชนได้อย่างไรบ้าง อาจต้องขอเวลาจากผู้ให้บริการทั้งหลายที่มีความประสงค์อยากให้เราชดเชยหรือเยียวยาใดๆ ก็ตาม เรามีความต้องการจะเร่งดำเนินการให้ ซึ่งหลังจากคิดหรือกับคณะกรรมการแล้ว เมื่อได้ข้อสรุปเราจะแจ้งให้ทราบอีกที” นายสุรพงษ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเยียวยาเบื้องต้นทางบีทีเอสได้แจ้งให้ทราบว่า ระหว่าง

วันที่ 28-29 มิถุนายน ที่อาจเกิดเหตุขัดข้องอีก ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการแก้ไข ในกรณีนี้ผู้โดยสารสามารถออกจากรถไฟฟ้ายี่สิบที่เอสได้ทันที โดยที่บัตรประเภทเรปบัตรที่ทั้งแบบเติมเงินและเติมเที่ยวจะไม่มีการตัดค่าเที่ยวแต่อย่างใด ส่วนบัตรประเภทใช้ครั้งเดียวสามารถออกจากระบบและเก็บบัตรโดยสารไว้ใช้งานได้ใหม่ภายใน 14 วัน ตามมูลค่าเติม

### ภาวะศก.ไทยดีทุกรายการ

ที่กระทรวงการคลัง นายพรชัย สุริยะเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวทุกรายการ โดยเฉพาะรายได้เกษตรกรแท้จริงขยายตัว 9% สูงสุดในรอบ 13 เดือน เป็นสัญญาณชี้วัดเศรษฐกิจขยายตัวดีและกระจายตัวไปภาคเกษตรและในต่างจังหวัดมากขึ้น โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว ขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งขยายตัว 26.8% เป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 17 และการลงทุนภาคเอกชนมีสัญญาณฟื้นตัว สะท้อนจากยอดจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์สูงขึ้น 28.6% ยอดจำหน่ายรถกระบะขยายตัว 25.3%

ขณะที่การส่งออกขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 มีมูลค่า 2.23 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการขยายตัวเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดอินเดียและตลาดซีแอลเอ็มวี การนำเข้า 2.11 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 11.7% ทำให้เดือนพฤษภาคมเกินดุลการค้า 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้าไทยขยายตัวต่อเนื่องที่ 6.4% มีจำนวน 2.76 ล้านคน นักท่องเที่ยวหลักเป็นชาวจีน เงินเพื่อทั่วไปสูง 1.5% ถือว่าเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอกอยู่ในเกณฑ์ดี

### ชี้สัญญาณเศรษฐกิจกระจายตัว

นายพรชัยกล่าวว่า ส่วนภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนพฤษภาคม 2561 คงขยายตัวดี นำโดยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ตามด้วยภาคกลางและภาคใต้ ปัจจัยจากการขยายตัวของ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัวในหลายภูมิภาค การท่องเที่ยวเมืองรองขยายตัวตามนโยบายรัฐบาล ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคอยู่ในเกณฑ์ดี

ทุกภูมิภาค นำโดยภาคกลาง ตะวันออก และ ตะวันออกเฉียงเหนือ จากปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและบริการ

“ภาวะเศรษฐกิจพฤษภาคมและดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปรับตัวดีขึ้นทุกรายการและดีขึ้นทุกภาค โดยเฉพาะรายได้เกษตรกรขยายตัว 9% สูงสุดรอบ 13 เดือน สะท้อนว่าเศรษฐกิจเริ่มกระจายตัวลงไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น โดยราคาสินค้าตระกูลเปลือก เช่น ข้าวเปลือก มันสำปะหลัง ดินชั้นขุดเจน ปาล์ม น้ำมันปรับตัวขึ้นผลจากประกาศใช้ ดีเซลบี 20” นายพรชัยกล่าว

### คลังเร่งชดเชยจีดีพีเป้าใหม่4.5%

นายพรชัยกล่าวว่า เดือนกรกฎาคม 2561 สศค.จะประกาศปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) อย่างเป็นทางการ จากก่อนหน้าประเมินไว้เบื้องต้นจีดีพีปีนี้จะขยายตัว 4.5% ส่วนการขาดดุลการคลัง 5.68 แสนล้านบาท ตามรายงานฐานะการคลังช่วง 8 เดือนแรกปี 2561 ขอชี้แจงว่าเป็นการขาดดุลการคลังเพื่อนำเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 3.61 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคลังสิ้นเดือนพฤษภาคมมี 3.17 แสนล้านบาท แม้ว่าเป้าขาดดุลทั้งปี 5.5 แสนล้านบาท แต่เชื่อว่าปี 2561 จะขาดดุลการคลังไม่เต็มวงเงิน เนื่องจากต้องเบิกจ่ายงบประมาณตามความเป็นจริง และกฎหมายใหม่เปิดโอกาสให้รัฐบาลนำการขาดดุลเลื่อนไปใช้ในปีงบประมาณถัดไป ส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนคนจนรอบเก็บตก เช่น ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา คนพิการ ที่จะสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ปัจจุบันมียอดลงทะเบียนคนจนรอบเก็บตกแล้ว 3.5 แสนคน

### วิตกผลสงครามสหรัฐ-จีนเริ่มแผ่

นายพรชัยกล่าวถึงสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนว่า ด้านการส่งออกสินค้า ไทยน่าจะได้อานิสงส์จากการจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่อยู่บัญชีชื่อของสหรัฐกับจีน ส่วนความกังวลการตีพิมพ์ราคาสินค้า และทะลักเข้าไทย ประเมินว่ากระทรวงพาณิชย์มีเครื่องมือดูแลอยู่แล้ว จึงไม่น่าเป็นกังวล

นายพรชัย กล่าวถึงสถานการณ์ส่งออกสินค้า ไทยน่าจะได้อานิสงส์จากการจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่อยู่บัญชีชื่อของสหรัฐกับจีน ส่วนความกังวลการตีพิมพ์ราคาสินค้า และทะลักเข้าไทย ประเมินว่ากระทรวงพาณิชย์มีเครื่องมือดูแลอยู่แล้ว จึงไม่น่าเป็นกังวล



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : ลำปางสับปรดเน่าคาค้านรัฐปลอบกรกฎาราคาขึ้น

วันที่ : เสาร์ 30 มิถุนายน 2561

ฉบับที่ : 14720 หน้า : 1(ล่างซ้าย), 5

จะต้องให้ผ่านช่วงการเลือกตั้ง (อีเล็กชั่น เอม) ไปก่อน ยังต้องติดตามสถานการณ์ หลังคืนวันที่ 27 มิถุนายน ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐวิตให้หน่วยงาน ของสหรัฐพิจารณาการเก็บภาษีเป็นรายเคส ส่งสัญญาณว่าไม่ได้ต้องการเก็บภาษีสินค้า ทุกรายการ

### เบงก์ทยอยเพิ่มเป้าจีดีพี/ส่งออก

น.ส.ณัฐพร ตริรัตน์ศิริกุล ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารปรับ คาดการณ์จีดีพีไทยปีนี้ เป็น 4.5% จากเดิม 4% แรงแทงจากภาคต่างประเทศขยายตัวสูง และ ปรับส่งออกขยายตัว 8.8% จากเดิม 4.5% รวมถึงปรับเพิ่มการบริโภคเอกชน เป็น 3.5% จาก 3% การลงทุนเอกชนขยายตัว 3.5% จาก 3% การบริโภคภาครัฐขยายตัว 2.2% จาก 1% แต่ การลงทุนภาครัฐขยายตัวเท่าเดิมที่ 8%

ทั้งนี้ มองว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังมีแรง หนุนเพิ่มจากรายได้เกษตรกร เริ่มเห็นสัญญาณ บวก และคาดว่าปีนี้รายได้จะขยายตัวเป็นบวก ปริมาณผลผลิตและราคาสินค้าดีขึ้น เช่น ข้าว หอมมะลิ เริ่มเห็นการดึงดูดแรงงานให้กลับเข้าสู่ ภาคเกษตรและการจ้างงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนเมษายน เชื่อว่าทำให้กำลัง ซื้อฐานรากไม่แยไปกว่านี้ อีกทั้งหากการเบิก จ่ายงบประมาณภาครัฐต่อเนื่อง ช่วงไตรมาส 3 และการลงทุนโครงการลงทุนโครงสร้าง พื้นฐานของภาครัฐเริ่มประกวดราคา จะทำให้ ปีนี้การขยายตัวเศรษฐกิจในวงกว้างมากขึ้น

### สงครามค้าขึ้นกับการเมืองสหรัฐ

นายศิวัณ เหลืองสมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย กล่าวว่า สงคราม ค้าที่สหรัฐกีดกันนำเข้าจากจีน เม็กซิโก และ ยุโรป คาดจะกดดันบรรยากาศการค้าโลก และมีโอกาสต่อเนื่องอีก 2-4 ปี จะกระทบกับ ประเทศเน้นส่งออกที่เชื่อมต่อกับประเทศที่ถูก กีดกันทางการค้า เช่น ตลาดอาเซียนเชื่อมโยง กับการค้ากับจีนสัดส่วนถึง 50% และปีนี้การส่ง ออกไทยจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า 280-420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากผลกระทบการ ส่งออกโดยตรง อาทิ โซลาร์เซลล์และเครื่อง ชักผ้า เหล็กและอะลูมิเนียม รวมทั้งห่วงโซ่การ ผลิตและการทุ่มตลาดของสินค้าจีนในอาเซียน ต้องติดตามหากสหรัฐมีการกีดกันการค้ามาก ขึ้น อาจทำให้ไทยเสียโอกาสส่งออกและผลจาก จีนนำสินค้าทุ่มตลาดโลก ในปี 2562 ประเมิน 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

“การกีดกันทางการค้าของสหรัฐเหตุผล หลัก คือผลทางการเมือง และขึ้นอยู่กับว่า คณะกรรมการเมืองจะสนับสนุนให้มี ทำที่แข็งแกร่งต่อไป หรือผ่อนปรนลง รวมทั้ง การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี 2563 ที่โดนัลด์ ทรัมป์ น่าจะลงสมัครอีกครั้ง และยัง ใช้การตอบโต้ของประเทศคู่ค้าหลักของสหรัฐ ก็จะเป็นตัวบั่นทอนการค้าโลกและการเติบโต ของเศรษฐกิจโลกต่อไป” นายศิวัณกล่าว และว่า ยังมีผลต่อทำให้นักลงทุนกังวลความ เสี่ยงค่าบาทมากขึ้น จึงขายสินทรัพย์ในตลาด เกิดใหม่ถือดอลลาร์สหรัฐ ทำให้สกุลเงินเอเชีย อ่อนค่า ระยะสั้นคาดบาท 32.50-33.50 บาท/ เหรียญสหรัฐ และมีทิศทางอ่อนค่าปลายปีอยู่ที่ 32.50 บาท/เหรียญสหรัฐ

### แนะขึ้นทะเบียนผู้ค้าสลา

นายธนกร คมกฤส ผู้ประสานงานเครือข่าย ประชาชนปฏิรูปสลา กเปิดเผยถึงกรณี คณะกรรมการ (บอร์ด) สลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติให้คณะกรรมการบริหารจัดการสลา กไป ศึกษาการพิมพ์สลากแบบรวมชุดเพิ่มเติมว่า คาดว่าการประชุมบอร์ดอีกประมาณ 1 เดือน ข้างหน้า น่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดท้ายทาง บอร์ดจะจัดทำสลากแบบรวมชุดหรือไม่ ซึ่งยัง ยินว่าการจัดทำสลากแบบรวมชุดไม่ใช่วิธีแก้ ปัญหาที่ยั่งยืน เพราะปัญหาการขาดทุนเกิดขึ้นเกิด จากโครงสร้างการค้าสลาก โดยเฉพาะคนกลาง ที่ได้ประโยชน์

“จึงเสนอแนวทางว่าควรจัดการกับปัญหา คนกลาง โดยการทำแรงจูงใจให้หายไป เนื่องจากคนกลางมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามา เกี่ยวข้อง เชื่อว่าหากสามารถปรับโครงสร้างได้ จะทำสลากกระจายออกไปได้มากขึ้น นอกจากนี้ เสนอให้มีการทำสำมะโนผู้ค้าปลายทาง หรือ ทำทะเบียนผู้ค้า วิธีนี้จะช่วยให้คนกลางค่อยๆ หายไป” นายธนกรกล่าว และว่า ควรนำ เทคนิคการออกสลากมาใช้ โดยออกรางวัลที่ 1 ให้มากกว่า 1 ครั้ง เช่น ออกรางวัลที่ 1 รวม 10 ครั้ง การออกแต่ละครั้งให้ออกแบบสุ่มชุด เป็นต้น จะช่วยแก้ปัญหาคนกลางได้อีกวิธีหนึ่ง เพราะสลากจะได้กระจายออกไป



## รมว.เกษตรฯ ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ย้ำเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เน้นสร้างความโปร่งใส



**นางฉลวยญา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เห็นชอบพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 24,993 ล้านบาทนั้น ได้ดำเนินการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) คนไทยไม่ทิ้งกัน แผนงานเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2) ชุมชนอยู่ดีมีสุข แผนงานการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ และ 3) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) พัฒนากลุ่ม/ชุมชน ให้มีความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับกลไกการบริหารราชการ งบประมาณ สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมของประชาชนทุกชั้นตอน ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการชี้แจงทำความเข้าใจเมนูโครงการอาชีพต่างๆ อย่างชัดเจนกับเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด อำเภอ และตำบล ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนด้วย

ทั้งนี้ ล่าสุดได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ไปรวบรวมว่ามีงบประมาณและทำโครงการเรื่องใดบ้าง และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อพก.) เพื่อติดตามการดำเนินงาน หากมีปัญหาให้แจ้งกับผู้ว่าฯ และขอความร่วมมือหน่วยงานราชการต่างๆ ช่วยกันแก้ไข อีกทั้งงบดังกล่าวเป็นงบจ้างแรงงานถึง 2 ล้านบาท ซึ่งต้องนำมาจากบัญชีรายชื่อผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จึงต้องดูกลุ่มนี้เป็นอันดับแรก แต่หากในพื้นที่ไม่มีกลุ่มนี้ ให้กระจายไปยังเกษตรกรรายอื่นได้ รวมถึงการจ่ายค่าแรงงานหรือค่าอบรมนั้น จะต้องจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายตามมา





# ส่งค่ายเยาวชน'4-H Summer Camp 2018' เน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่การปฏิบัติจริง



ท้องโลกเกษตร

สุรัตน์ อัดตะ

suratatta0402@gmail.com

## ยุวเกษตรกร

ถือเป็นอนาคตที่สำคัญของอาชีพการเกษตร และมีความสำคัญต่อประเทศต่างๆ ที่ต้องใช้ทรัพยากรทางด้านการเกษตรเพื่อการบริโภค การพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรด้านการเกษตรโดยเฉพาะบุตรหลานของเกษตรกร จึงนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากจะได้รับการฝึกฝน อบรมให้มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำที่ดีแล้ว เยาวชนเหล่านี้ก็จะสามารถเติบโตเป็นเกษตรกร หรือประชากรในสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีทัศนคติที่ดีต่อภาคการเกษตรได้เป็นอย่างดี

จากเหตุผลดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเยาวชนเกษตรกร ในการพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพการเกษตร ตลอดถึงทักษะการดำเนินชีวิตในสังคม โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการปฏิบัติจริง (Learning by doing) มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ยุวเกษตรกรได้มีความสามารถและมีความพร้อมในการสืบต่ออาชีพการเกษตรอย่างก้าวทันต่อสถานการณ์

"ท้องโลกเกษตร" อาทิตยนี้ตาม ว่าที่ ร.ต.สมสว ยปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะไปดูโครงการค่ายเยาวชน 4-H Summer Camp 2018 ที่ จ.ระยอง และจันทบุรี โดยมียุวเกษตรกร เยาวชนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาเยาวชนเกษตรกรจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 80 คน โดย ว่าที่ ร.ต.สมสว ย บอ กว่า ที่ผ่านมกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนด้านการพัฒนางานยุวเกษตรกรในประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางด้านสังคม วัฒนธรรม และกระบวนการพัฒนางานยุวเกษตรกรกับต่างประเทศมาโดยตลอด ซึ่งแรกเริ่มได้ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรกรกับสาธารณรัฐเกาหลีในปี 2544 และได้พัฒนากิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลกตลอดมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน ยังผลให้ยุวเกษตรกรไทยได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีการผลิต โดยการเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และ



การใช้ภาษาระหว่างกัน ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการ ทำให้เยาวชนต่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีความอดทน รู้จักแก้ปัญหา มีความสามารถทางด้านภาษาที่หลากหลายขึ้น และมีทักษะในความเป็นผู้นำได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรม

"กรมส่งเสริมการเกษตรได้ได้เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 10-25 ปี ที่มีความสนใจด้านการเกษตร จัดตั้งเป็น "กลุ่มยุวเกษตรกร" ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพการเกษตร ทักษะการดำเนินชีวิตในสังคม โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง (Learning by doing) เพื่อให้ยุวเกษตรกรมีความสามารถ และมีความพร้อมในการสืบต่ออาชีพการเกษตรจากรุ่นพ่อแม่ได้อย่างมั่นคง"

## ชาติรี บุญนาค

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เจ้าภาพในการจัดการเรื่องสถานที่ที่ระบุว่า โครงการครั้งนี้เป็นความร่วมมือ



ว่าที่ ร.ต.สมสว ยปัญญาสิทธิ์



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 30 มิถุนายน 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6050

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 80.14

Ad Value: 108,189

PRValue (x3): 324,567

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ท่องโลกเกษตร: ส่งค่ายเยาวชน'4-H Summer Camp 2018'เน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่การ...



ยุวเกษตรกรจาก 5 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

ระหว่างประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยในปีนี้มีเยาวชน จากต่างประเทศเข้ามา ร่วมโครงการเพิ่มอีก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ใต้หวัน ฟิลิปปินส์

บรูไน และบังกลาเทศ ซึ่งได้ส่งยุวเกษตรกรเดินทางมาร่วม โครงการ สำหรับประเทศไทยก็มีเยาวชนจากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม ซึ่งประเทศไทยมีความต้องการที่จะประสานและ แลกเปลี่ยนเยาวชนด้านการเกษตรระหว่างประเทศ ตลอด ถึงการสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกรระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีประเทศต่างๆ จัดโครงการ เช่นนี้ประเทศไทยก็ส่งยุวเกษตรกรเข้าร่วม เมื่อประเทศไทย จัด ประเทศเหล่านั้นก็ส่งยุวเกษตรกรเดินทางมาร่วมโครงการ เช่นกัน ซึ่งตรงกับนโยบายของประเทศไทยที่มีความต้องการ

ที่จะขับเคลื่อนให้ทางด้านเยาวชนภาคการเกษตรได้มีการ ประสานสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นมากยิ่งขึ้น

“ที่เลือกพื้นที่ จ.ระยอง และจันทบุรีนั้น ก็เนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชประเภทผลไม้ประจำฤดูกาล มากที่สุดของประเทศไทย และขณะนี้ก็อยู่ในช่วงที่ผลไม้นั้นชนิด ต่างๆ ในพื้นที่กำลังออกผลผลิตจำนวนมาก ซึ่งยุวเกษตรกร จากต่างประเทศก็ให้ความสนใจที่จะศึกษาระบบการผลิต และชิมผลไม้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศไทยด้วย เช่นทุเรียน มังคุด จึงได้เลือกพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัดตั้งที่กล่าวมา เป็นสถานที่ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตลอดถึงการปฏิบัติ จริงในระหว่างการเข้ารับการอบรมด้วย”

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง ยังย้ำด้วยว่า นอกเหนือจากการร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกันของยุวเกษตรกรแล้ว ก็จะมีการลงพื้นที่ เพื่อปฏิบัติจริง โดยจะเน้นการเข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการศูนย์ บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ตลอดถึงงานด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่ จ.ระยอง ส่วนพื้นที่ จ.จันทบุรี จะเข้าศึกษาดูงานพร้อมฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จ.จันทบุรี และเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ แล้วในการพัฒนากระบวนการผลิตตามแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับเป้าหมายอีกประการของการจัดโครงการใน ครั้งนี้คือ การเปิดโอกาสให้ยุวเกษตรกรจากต่างประเทศได้ มาเห็นถึงกระบวนการในการพัฒนาและความก้าวหน้าใน ด้านต่างๆ ของงานด้านการเกษตรของไทย ว่ามีแนวทาง ในการดำเนินงานเป็นอย่างไรและผลที่พึงได้รับเป็นอย่างไร บ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของ ยุวเกษตรกร โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี ทางการเกษตรและวัฒนธรรมด้านการประกอบอาชีพ การดำรงชีพและการดำรงชีวิตของเกษตรกร ซึ่งจะเป็น ผลดีต่อทั้งยุวเกษตรกรของไทยและประเทศต่างๆ ที่เข้า ร่วมโครงการ



# แนะนำกระทรวงใหม่ยึดแผนอุดมฯ 20 ปี

## ● เดินหน้าจัดโครงสร้าง ● มอบ สกอ.วางกลไกหนุนผลิตกำลังคนป้อนตลาด

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวบรรยายเรื่องความก้าวหน้าของการจัดตั้งกระทรวงใหม่ ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา : โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และทิศทางการอุดมศึกษาไทยในอนาคตครั้งที่ 3 ว่า กระทรวงใหม่มีข้อชัดเจนแล้วว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ดำเนินการให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งเดือน ก.พ.2562 โดยจะต้องนำร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.วิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 พ.ย.นี้ ทั้งนี้ สัปดาห์หน้าร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. ... ก็จะมีข้อชัดเจน โดยโครงสร้างหลัก จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนงานการอุดมศึกษา ส่วนงานวิจัย และส่วนงานนวัตกรรม โดยในส่วนของการอุดมศึกษาได้วางไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงสร้างในส่วนของการงานวิจัยและนวัตกรรมนั้น

เบื้องต้นที่ค่อนข้างลงตัวแล้วคือ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส. ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขตามเดิม, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร อยู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามเดิม แต่ขอได้รับนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้การทำวิจัยเดินไปในทิศทางเดียวกัน และสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ สำหรับหน่วยงานวิจัยอื่นนั้น พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี จะไปประสานงานให้ได้ข้อยุติโดยเร็วต่อไป

รมช.ศธ.กล่าวต่อว่า สำหรับการทำความเข้าใจกับบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการทำงานใหม่นั้น ขณะนี้ สกอ.ได้ชี้แจงบุคลากรไปแล้ว 3 ครั้ง โดยกระทรวงการอุดมศึกษา จะต้องเป็นกระทรวงใหม่ที่มีพลวัตสูงมองไปข้างหน้าเป็นหน่วยงานกำหนดแนวทางด้านอุดมศึกษาให้กับรัฐบาล ทั้งกำหนดแนวทางการผลิตกำลังคน โดยดูว่าอาชีพใดที่กำลังจะหายไปและอะไรที่จะเป็นอาชีพใหม่ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยผลิตกำลังคนเข้าสู่อาชีพใหม่และมหาวิทยาลัยต้องปิดหลักสูตรเก่าที่ไม่สนองตอบตลาดแรงงาน ทั้งนี้ อยากให้ สกอ.ช่วยกำหนดโครงสร้างใหม่ of กระทรวงให้การทำงานมีความคล่องตัว ทั้งคำนึงถึงแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ด้วย.

## มุมข่าวราชการ 'ซี.12'

ชะตากรรมของเด็กๆ นักฟุตบอลทีม หมูป่าอคาเดมี 13 ชีวิตรวมทั้งโค้ช ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง อ่าแมงแม่สวาย จังหวัดเชียงรายมานานวันนั้นเป็นความหวังโย ของผู้คนทั้งประเทศ ปฏิบัติการช่วยเหลือของทางราชการเป็นไปด้วยความ ยากลำบากเพราะมีปัจจัยขัดขวางหลายประการ อย่างไรก็ตามยังดีที่ องค์กรที่กล้า โสอดนาคกรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้รับผิดชอบในพื้นที่ได้เข้าไป ประสานงานกับทุกฝ่ายอย่างเข้มแข็งหาทางแก้ทั้งปัญหาหลักและปัญหารองอย่าง เต็มที่... ● ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์ ทั้งในฐานะนักปกครองผู้ดูแลรับผิดชอบประชาชน ในจังหวัดและในฐานะวิศวกรที่มีพื้นฐานเติบโตมาจากกรมที่ดินในฐานะวิศวกร สำรองทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแบบแปลงที่ดินแห่งชาติ ตลอดจนการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมสำรวจในคณะทำงานด้านระบบ ดาวเทียมเพื่อการนำทาง (GNSS) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA น่าจะมีบทบาทในเรื่องนี้ ได้ดีถ้ามีใครรับฟังเพราะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องระดับชาติไปแล้ว... ● พุดถึงผู้ว่า ราชการจังหวัดรายนี้แล้วยังแอบชื่นชมที่ถึงแม้ว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาถูก กระทรวงมหาดไทยสั่งย้ายลดชั้น จากเชียงรายไปอยู่พะเยาเพียงแต่ยังไม่ถึงเวลา เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ซึ่งก็มิได้เสียขวัญขาดกำลังใจยังคงทำงานให้จังหวัด เชียงรายอย่างเต็มศักยภาพต่างๆที่สาเหตุที่ถูกย้ายเพราะมีความขัดแย้งกับอธิบดีพล ท้องถิ่นด้วยหรือเปล่า... ● ปรารภกันในหมู่ผู้หวังโยว่าเหตุการณ์ขนาดนี้รัฐบาลเอง น่าจะให้ผู้ใหญ่ในระดับ รัฐมนตรี ไปกางเต็นท์ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยตัดสินใจแก้ปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่มีอุปสรรคขัดข้อง ไม่ต้องถึงกับเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงใด แค่ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง กลาโหม ที่ได้รับมอบอำนาจในการตัดสินใจแทนรัฐบาลได้เต็มที่ก็น่าจะเป็น

ขวัญเป็นกำลังใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามความเป็นไปด้วยความหวังโย ทั่วประเทศ... ● มาถึงเรื่องการแต่งตั้งผ่าน ครม.สำคัญที่สุดส่วนใหญ่เป็นเรื่อง ของผู้ตรวจราชการกระทรวง ประกอบด้วย มานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการ เด็กและเยาวชน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ชำรง ธีวัชระชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อัยฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม สกกรนต์ อักษร รองอธิบดีกรมอุตุฯมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจ ราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม... ● ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ มี 2 ราย เป็นของสำนักนายกรัฐมนตรี คือ เอมปรีย์ วัชรวงกูร ผู้อำนวยการกองงาน นายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ของกระทรวงคมนาคม คือ วันจักร ฉายากุลผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านอำนาจ ความปลอดภัย) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมทางหลวง ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านอำนาจความปลอดภัย) (วิศวกรโยธา ทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง... ● ส่วนกรรมการรัฐวิสาหกิจมีการแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 4 คน แทนผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ครบวาระสามปี โดย 3 รายแรกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ ดังนี้ 1.สุรงค์ บุญกุล 2.ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล 3.รองศาสตราจารย์ธีร เขียวศิริพงษ์กุล ส่วนรายชื่อ 4 ว่ากันว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการของกระทรวงยุติธรรมคือ ปฏิคม วงษ์สุวรรณ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่มีพี่ชาย เป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งจึงเข้าข่ายทั้งที่ได้สังกัดมหาดไทย... ● เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งแต่งตั้งรองอธิบดีใหม่ อีกรายคือ ปณิธิ เสมอวงษ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง เป็นรองอธิบดี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป... ●

“ซี.12”





## 'จำปี เล็กมาบแค' ต้นแบบเกษตรอินทรีย์

กลุ่มแม่บ้านหมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง สังกัด สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด จังหวัดนครปฐม ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเป็นแหล่งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์แก่สมาชิก และผู้ที่สนใจจะทำเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งมีฐานเรียนรู้ในการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน และน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมี

นางจำปี เล็กมาบแค ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านฝั่งคลอง หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอ

ดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานกลุ่ม เล่าถึงจุดเริ่มต้นของกลุ่มแม่บ้านหมู่ 1 ว่า ได้เข้าอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ เมื่อปี 2549 จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเกษตรกรในหมู่บ้านผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยรวมกลุ่มชาวบ้านแรกเริ่ม 7 คน พื้นที่ 10 ไร่ ทดลองปลูกผักอินทรีย์ แต่ก็ประสบปัญหาด้านการตลาด ไม่มีแหล่งจำหน่ายที่แน่นอน ประกอบกับผักอินทรีย์มีรูปลักษณะไม่สวยงาม หรือน่ากิน เหมือนเช่นผักที่ปลูกโดยใช้สารเคมี และได้ความรู้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่องการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มฯ ได้แก่ ผักออร์แกนิก เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักสลัด ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ แตงกวา ผักพื้นบ้าน และผลไม้ออร์แกนิก เช่น กล้วย ฝรั่ง มะละกอ มะม่วง เมล่อน โดยสินค้าจะมี QR Code ซึ่งแสดงถึงชื่อผู้ผลิต แหล่งผลิต วัน เดือน ปี ที่ผลิต สามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลได้

การรวบรวมผักจะเข้าสู่โรงคัด ตัด แต่ง



ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ เพื่อนำไปอบรมศึกษาดูงาน ชื่อ วัตถุประสงค์กับเกษตรอินทรีย์มาอย่างยาวนาน เป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้ "สร้างทายาทเกษตรอินทรีย์" โดยการถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ไปสู่ลูกชาย และขยายผลองค์ความรู้การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับสมาชิก และเกษตรกรคนอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังลงพื้นที่ดูแล ให้คำแนะนำสมาชิกถึงแปลงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน และช่วยแก้ปัญหาแก่สมาชิกในทุก ๆ ด้าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้



ผลผลิตผักอินทรีย์ถึงโรงคัด ตัดแต่ง เพื่อนำไปส่งจุดกระจายสินค้า และยังมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ช่วยส่งเสริมหาช่องทางการตลาดให้เพิ่มเติมอีกด้วย



ด้วยประสบการณ์ของ นางจำปี เล็กมาบแค ที่คลุกคลีกับเกษตรอินทรีย์มาอย่างยาวนาน เป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้ "สร้างทายาทเกษตรอินทรีย์" โดยการถ่ายทอดความรู้การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ไปสู่ลูกชาย และขยายผลองค์ความรู้การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับสมาชิก และเกษตรกรคนอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังลงพื้นที่ดูแล ให้คำแนะนำสมาชิกถึงแปลงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน และช่วยแก้ปัญหาแก่สมาชิกในทุก ๆ ด้าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้



สมาชิกปรับวิถีมาทำเกษตรอินทรีย์ นับเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ควรยกย่อง

นอกจากนี้ นางจำปี ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอนตูม จำกัด จึงได้นำระบบสหกรณ์



มาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มด้วย อาทิ ระบบขั้นตอนเก็บออมเงิน ซึ่งเกษตรกรที่นำสินค้าเกษตรมาส่งจะต้องมีการเก็บ การออม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักเก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็น และเป็นการช่วยแก้ปัญหาสมาชิกด้านหนี้สิน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของกลุ่มฯ ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นเรื่อง “การตลาดนำการผลิต” โดยการศึกษาความต้องการของผู้บริโภค และนำมาพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งมีการส่งเสริมสมาชิกก้าวสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล โดยพัฒนานวัตกรรมการผลิต เช่น เครื่องมือทางการเกษตร เพื่อลดแรงงานคน และสอนสมาชิกใช้สื่อออนไลน์ ในการสื่อสาร เช่น การสร้างกลุ่ม Line ซึ่งจะมีนักวิชาการร่วมอยู่ในกลุ่ม คอยตอบปัญหาให้กับเกษตรกรที่มีข้อสงสัย หรือพบปัญหาในการผลิตสินค้าเกษตร อีกทั้งวางแผนในการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ในอนาคตต่อไป.

## ผุดตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์

นายเลิศวิโรจน์ ไก่วัดนะ ปลัดกระทรวง ไร่และสวัสดิการ ตามอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อผล เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน สัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม พร้อมกันนี้ ยัง ในพิธีเปิดโครงการ “66 ปี ชสท. ยึดมั่น ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เช่น โครงการฝึกอบรม อุดมการณ์...เพื่อเกษตรกร” ว่า ชุมนุมสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิก โครงการศูนย์กระจาย การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เป็น สินค้าสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้ริเริ่มโครงการตลอด องค์การที่เกิดจากการรวมตัวของชุมนุมสหกรณ์ สินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีสมาชิกเป็นสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องการส่งเสริม การเกษตรและเกษตรกร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ส่งเสริม ผ่านมา ชสท.มีบทบาทในด้านการเป็นศูนย์กลาง การผลิตสินค้าเกษตร และใช้การตลาดนำการผลิต ความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตรที่ให้บริการแก่ ด้าน นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธาน สหกรณ์อย่างครบวงจร ในด้านการส่งเสริมการ กรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าว ว่า ชสท. ยังคงยึดมั่นอุดมการณ์และ

หลักการสหกรณ์ โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของ สมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม และโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการตลาด สินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระยะที่ 2 หรือ Co-op Click 4.0 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตและ การตลาดระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-COMMERCE โดยครั้งนี้ได้มีการพัฒนา แอปพลิเคชันให้สามารถตอบสนองต่อความ ต้องการ เช่น สามารถเปลี่ยนภาษาได้ทั้ง ไทย จีน อังกฤษ พัฒนาโปรแกรมให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มให้ตอบสนองต่อ ความต้องการของตลาดมากขึ้น รองรับการ จำหน่ายสินค้าจากสมาชิกและเกษตรกรสู่สากล สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงด้วย.



# 'ชาวไร่เหนือ'อ่วม ยสท.หยุดซื้อใบยา อ้างบ-สต็อกเต็ม

กลุ่มผู้ประกอบการยาสูบเหนือ  
กระอัก การยาสูบอ้างขาด  
สภาพคล่องแถมสต็อกใบ  
ยาสูบไว้อ้อ (อ่านต่อหน้า 11)

## ต่อจากหน้า 1

### ใบยา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน สืบเนื่องจากการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ประกาศแจ้งเกษตรกรที่ปลูกใบยาว่าขณะนี้การยาสูบมีสต็อกใบยาไว้ใช้จำนวนมาก ประกอบกับยอดขายลดลงหลังมีการแก้ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดจากเคยอยู่ที่ 80% เหลือแค่ 59% ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลง เช่น ใบยาเวอรี่เนีย เหลือในสต็อก 17 เดือน ใบยาเบอร์เวียร์ เหลือในสต็อก 86 เดือน ใบยาเตอร์กิช เหลือในสต็อก 97 เดือน จึงไม่สามารถซื้อใบยาในฤดูกาลนี้ และต้องตรวจสอบใบยาที่มีอยู่ด้วยว่าเสื่อมสภาพหรือไม่ ถ้าจะซื้อใบยาจากเกษตรกรในฤดูกาลนี้ ต้องเตรียมเงินอีกประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยต่อมา น.ส.ดาวน้อย สุทธิทิพย์พัทธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยังไม่สมควรซื้อใบยาได้ในปีการผลิตนี้ เพราะมีของเก่าค้างสต็อกอาจถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจสอบได้นั้น

ล่าสุด น.ส.ดาวน้อยให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่การยาสูบไม่มีความพร้อมในการรับซื้อใบยาสูบเพิ่มเติม เนื่องจากยังมีสต็อกเพื่อผลิตอีก 4-5 ปี และมาตรฐานคุณภาพใบยาสูบเพื่อใช้ในการผลิตไม่ควรเก็บนานเกิน 24 เดือน ทำให้ปีผลิต 2561/62 ไม่สามารถรับซื้อได้ ประกอบกับตั้งแต่กรมสรรพสามิตปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ ทำให้ยอดขายลดลงกว่าครึ่ง และปีหน้าปรับภาษีอีก มีผลต่อกำลังผลิตลดลงจากเดิมปีละ 3 หมื่นล้านมวน เหลือ 1.7 หมื่นล้าน

มวนในปี 2561 และลดอีกเหลือ 8 พันล้านมวนในปี 2562

“ที่ผ่านมากำไรของโรงงานยาสูบสัดส่วน 88% ส่งคืนให้รัฐบาล ทำให้ไม่มีงบสำรองในการรับซื้อใบยาสูบได้มากขึ้น หรือเท่าเดิม หากกำลังผลิตและยอดขายลดลง เดิมนั้นมีกำไรต่อซอง 7 บาท ตอนนี้เหลือแค่ 10 สตางค์ การใช้เงินซื้อต่อปี 2,500 ล้านบาทในการรับซื้อผลผลิตจึงไม่มีเงินเพียงพอ แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าจะยกเลิกการรับซื้อ ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่วนความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไร เป็นเรื่องที่รัฐบาลพิจารณาและทบทวนในเรื่องโครงสร้างภาษี” น.ส.ดาวน้อยกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานผลกระทบจากการงดรับซื้อดังกล่าว ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบในภาคเหนือต่างเดือดร้อนกันถ้วนหน้า นายสามารถ แก้วมีชัย อดีตร.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุว่า สมาคมผู้สูบ ผู้เพาะปลูก และผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดเชียงรายและพะเยา นำเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบมาเล่าให้ฟังด้วยความกังวลและห่วงใย เนื่องจากผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย แถลงข่าวว่าจะงดรับซื้อใบยาสูบตั้งแต่ฤดูกาลเพาะปลูกนี้เป็นต้นไป และงดซื้อต่อเนื่องไปอีก 3 ถึง 5 ปี ด้วยเหตุผล 2 ข้อคือ การยาสูบไม่มีศักยภาพหรือฐานะทางการเงินมากพอที่จะรับซื้อใบยา และปัจจุบันมีใบยาสูบเหลืออยู่ในคลังพอจะใช้ผลิตบุหรี่ได้อีก 3-5 ปี

“การยาสูบมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ดำเนินธุรกิจผูกขาดการผลิตและจำหน่ายบุหรี่มานาน แต่ละปีส่งเงินเข้ารัฐหลายพันล้าน ปีล่าสุดการยาสูบสามารถส่งเงินเข้ารัฐได้ถึงเก้าพันล้านบาท ทุกปีพนักงานการยาสูบต่างมีความสุขได้โบนัสกันคนละหลายเดือน สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 50,000 ครอบครัว การยาสูบใช้เงินซื้อใบยาสูบชาวไร่ปีละประมาณ 2,000 ล้านบาท นโยบายของผู้ว่าการการยาสูบที่ประกาศจะงดรับซื้อใบยาสูบจากพี่น้องเกษตรกรจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ มีผู้ที่จะได้รับผลกระทบ ทั้งครอบครัวที่น้องเกษตรกรผู้ปลูกและผู้เกี่ยวข้องในระบบ ภาคเหนือและภาคอีสานรวมแล้วกว่า 5 แสนคน ฝากถึงผู้บริหารการยาสูบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายกรัฐมนตรี ช่วยดูแลแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ยาสูบด้วย

อย่างน้อยควรนึกถึงคุณภาพการของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและทุกฝ่ายที่มีส่วนทำให้รัฐมีรายได้จำนวนมากมายมหาศาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา” นายสามารถกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชมรมชาวไร่บ่มเองจังหวัดเชียงราย นำโดยนายดินทร์ กินาวงศ์ ที่ปรึกษาชมรม และนายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ ตัวแทนชมรม พร้อมด้วยตัวแทนชาวไร่ยาสูบ รวมประมาณ 200 ราย ยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย เสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือ

ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวแทนชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.เพชรบูรณ์ นำโดยนายสงกรานต์ ภัคดิจิตร นายกสมาคม ชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอความช่วยเหลือกรณีการยาสูบแห่งประเทศไทยรับซื้อใบยาสูบ โดยนายสงกรานต์ระบุว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีชาวไร่ผู้ปลูกยาสูบทั้งสิ้น 4,638 ราย พื้นที่ 16,676 ไร่ สร้างมูลค่ากว่า 433

ล้านบาท จากการติดตามข่าวการยาสูบงดรับซื้อใบยาสูบเป็นเวลา 3-5 ปี เริ่มต้นในฤดูกาล 2561/2562 โดยไม่แจ้งให้ชาวไร่ยาสูบทราบล่วงหน้า ทำให้ชาวไร่ยาสูบที่มีโคเวต้าส่งใบยาสูบขายให้สำนักงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์กว่า 3,421 รายเดือดร้อน เกิดภาระหนี้สินและขาดรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ยังกระทบโรงบ่มใบยาและอุปกรณ์การทำยาสูบที่ลงทุนไปแล้ว

นายสงกรานต์ดังกล่าวอีกว่า ปัญหาเกิดจากนโยบายภาครัฐปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเพิ่มอีก 20-40% ทำให้ราคานูหรือสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่มียอดขายลดลง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่มีกำลังซื้อ ยังพบว่ามึนหรือเถื่อนทะลักเข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และในปี 2562 จะมีการปรับโครงสร้างของภาษีเป็น 40% อัตราเดียว ผลที่ตามมาคือผู้บริโภคต้องซื้อบุหรี่ในราคาที่สูงกว่าของละ 80 บาท อาจส่งผลให้บุหรี่เถื่อนทะลักเข้าประเทศไทย ผู้บริโภคหันไปสูบบุยาเส้นเพิ่มขึ้น การงดรับซื้อใบยาสูบกระทบกันโดยไม่มีแผนรองรับ เกษตรกรไม่ได้เตรียมตัวทำให้หมดอาชีพที่ทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษจะต้องมีภาระหนี้สิน นับว่าไม่เป็นธรรม ขอให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการยาสูบแห่งประเทศไทยพิจารณาทบทวนช่วยรับซื้อใบยาสูบต่อไป

วันเดียวกัน ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายจรศักดิ์ เมฆขจร นายกสมาคมพัฒนา ชาวไร่บ่มเองจังหวัดเชียงใหม่ และนายอรุณ



โพธิตา ชมรมชาวไร่แม่เองจังหวัดเชียงใหม่ นำชาวไร่ยาสูบกว่า 300 คน ยื่นหนังสือถึงกระทรวงการคลัง ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับเรื่อง สาเหตุได้รับผลกระทบจากการประกาศไม่รับซื้อใบยาของการยาสูบ หวั่นขาดรายได้ ร้องขอให้พิจารณาช่วยเหลือ

นายอรุณกล่าวว่า ชาวไร่ยาสูบในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ กว่า 300 ราย ร้องให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการยาสูบประกาศจะไม่รับซื้อใบยาในฤดูกาลนี้ ผู้ปลูกยาสูบรวมถึงแรงงานในไร่และแรงงานที่เกี่ยวข้องในไร่ยาสูบหมดรายได้ ปัจจุบันมีมากกว่า 10,000 คน กังวลใจกันที่การยาสูบออกมาประกาศไม่รับซื้อใบยา ให้เหตุผลว่าไม่มีงบประมาณและยังมีสต็อกจำนวนมาก เพราะยอดขายของการยาสูบลดลงมากจากการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมา ชาวไร่ยาสูบได้เข้าพบกับการยาสูบ และกรมสรรพสามิต เพื่อชี้แจงผลกระทบและนำเสนอทางออกหลายทางแต่ยังไม่ได้รับคำตอบ จึงยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมในครั้งนี้

นายจรศักดิ์ เมฆขจร นายกสมาคมพัฒนาชาวไร่แม่เองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พื้นที่เชียงใหม่มีผู้ปลูกยาสูบและชาวไร่แม่เองได้รับโควต้าส่งให้การยาสูบปีละ 2.22 ล้าน กิโลกรัม การปลูกยาสูบทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษกว่า 70 ปี เป็นอาชีพที่มั่นคงมีตลาดที่แน่นอน รายได้ค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆ เป็นต้น การงดรับซื้อใบยาสูบเท่ากับชาวไร่และแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกว่าแสนคนในภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคอีสาน ต้องหมดอาชีพและขาดรายได้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มผู้ปลูกใบยาสูบใน จ.เชียงใหม่ ยังได้เดินทางยื่นหนังสือต่อ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (ผบ.มทบ.33) เพื่อขอให้ประสานช่วยเหลืออีกทาง

พล.ต.สาธิตกล่าวว่า จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เดือดร้อนกังวลใจ ที่ผ่านมารัฐส่งเสริมด้วยการจัดสรรโควต้าให้ มีการลงทุนไปเยอะมาก อยากให้ค่อยเป็นค่อยไปจะได้หรือไม่ เพื่อให้ชาวไร่ยาสูบได้ตั้งตัวก่อน

สถานการณ์ร้องขอความช่วยเหลือยังเกิดขึ้นที่ จ.แพร่ โดยชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการไร่แม่เอง รวมทั้งแรงงาน ใน อ.ร้องกวาง อ.สอง อ.หนองม่วงไข่ และ อ.เมือง ส่งตัวแทน

ประมาณ 100 คน นำโดยนายเอนก บุญทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านแม่ยางโพธิ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ นางงามนิจ กันทาธรรม ผู้บ่มใบยาอิสระ สถานีบ่มใบยาแม่หลาย อ.เมือง จ.แพร่ ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ โดยนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ออกมารับหนังสือและร่วมหารือที่ศาลากลางจังหวัดแพร่

นายเอนก บุญทรัพย์ แกนนำกล่าวว่า ในห้องประชุมว่า ชาวไร่ยาสูบแพร่มีกว่า 1,000 ครอบครัว รวมผู้บ่มและแรงงานจึงมีผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจยาสูบมากกว่า 100,000 ราย การยาสูบพยายามตัดราคายาสูบให้ลดลงทุกปี แม้ราคาจะถูกลง แต่ชาวไร่ยาสูบและกระบวนการค้าใบยาสูบในจังหวัดแพร่ยังดำเนินไปได้ มีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบผ่านธนาคารออมสินปีละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท การทำธุรกิจใบยาของชาวแพร่ได้รับการส่งเสริมให้ใช้เตาบ่มใบยาประหยัดพลังงาน ชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการต้องลงทุนกู้เงินธนาคารออมสินเตละ 600,000 บาท มีสัญญาใช้หนี้คืนภายใน 5 ปี ผู้ประกอบการได้ลงทุนตั้งแต่ 1 เตาจนถึง 5-6 เตา ขณะนี้ยังใช้หนี้ไม่หมด และที่ จ.พะเยา ตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ยาสูบพื้นที่ อ.ปง และ อ.เชียงม่วน ประมาณ 200 คน นำโดยนายสุระ พิมพ์สาร เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดพะเยายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเช่นกัน

นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้กรมสรรพสามิต สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เร่งหารือเพื่อหาทางออกกรณีการร้องเรียนจะประชุมได้เร็วๆ นี้ โดยทางนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังให้ความสนใจเช่นกัน



รศ.ดร.พิชัย ทองดีเลิศ drpichai@yahoo.com

**ISA**เดินทางจากสนามบินเนปิตอว์เพื่อไปยัง Yezin Agricultural University โดยทางรถยนต์ใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมง เนื่องจากการควบคุมความเร็วตามกฎหมายการจราจรในเมียนมาร์ แต่คิดในอีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องดีครับที่ทำให้เราสามารถชมทัศนียภาพสองข้างทางและเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตสภาพพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง ตลอดสองข้างทางที่เราเดินทางผ่านเป็นพื้นที่การเกษตรที่ปลูกข้าวเกือบทั้งหมดและมีอ้อยกับพริกผัดสลับกันบ้างแต่ไม่มาก

ถ้าดูด้วยสายตาที่เรียกได้ว่าเขียวแบบอุดมสมบูรณ์ และระบบชลประทานเป็นคลองข่อยเล็ก ๆ ขนานไปกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งใช้สำหรับการการเกษตรได้ตลอดปี คนขับรถที่ขับพาเราไปนั้นเป็นคนพื้นที่เนปิตอว์ ที่บ้านก็มีอาชีพทำการเกษตร ได้ให้ข้อมูลว่านาข้าวที่เราเห็นนั้นส่วนหนึ่งเป็นนาข้าวของรัฐบาลและอีกส่วนหนึ่งเป็นนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งถ้าดูภาพรวมแล้วการผลิตข้าวในเนปิตอว์นี้ถือว่ามีปริมาณไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งผลผลิตและราคาที่ได้ก็ถือว่าเป็นที่พอใจของเกษตรกรผู้ผลิต ในบริเวณพื้นที่แถบนี้ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรของเมียนมาร์ คล้าย ๆ กับกรมวิชาการการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร แต่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่และมีแปลงทดลองต่างๆ ทั้งพืชไร่และพืชสวนกระจายอยู่ทั่วบริเวณนั้น

ผ่านจากตรงนั้นไปเราก็เดินทางถึง Yezin Agricultural University อย่างที่เคยบอกครับว่าเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรที่เก่าแก่

## ภาคเกษตรไทยได้อะไร จากกลุ่มซีแอลเอ็มวี ตอน 24

ของพม่า ตั้งมั่นสถานที่และอาคารต่างๆ จึงดูค่อนข้างเก่าแก่แต่ก็แฝงไปด้วยความงาม และพื้นที่โดยรอบก็เป็นธรรมชาติมีพื้นที่ที่กว้างขวาง จึงทำให้มีแปลงทดลองและพื้นที่ในการเพาะปลูกค่อนข้างมากและยังรองรับการขยายตัวได้อีกในอนาคต ทางคณาจารย์จาก Yezin ที่มาพบและพูดคุยกับเราในครั้งนี้มีทั้งด้านพืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ ดิน เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร คณาจารย์ที่นี้ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากทางยุโรป ดังนั้นเรื่องขององค์ความรู้ทางการเกษตรนี้ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าก็ว่าได้ และได้ฉายภาพทางการเกษตรของเมียนมาร์ให้เราฟังว่า

“เมียนมาร์มีสภาพพื้นที่เหมาะสมกับการเกษตรในทุกภูมิภาค และแต่ละพื้นที่ก็มีพืชหลักประจำถิ่นที่แตกต่างกันไป สภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำที่พอเพียงสำหรับทำการเกษตร การทำการเกษตรยังคงเป็นแบบดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่ มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก ปุ๋ยเคมีและสารเคมี การเกษตรถูกใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต การเลี้ยงโค แพะแบบพื้นบ้านมีกระจายอยู่ทุกพื้นที่ การทำประมงเป็นอีกอาชีพที่มีความสำคัญและมีอาหารทะเลที่เพียงพอต่อการบริโภคและเพื่อการค้า โดยที่ข้าวยังถือว่าเป็นพืชที่คนเมียนมาร์ให้ความสำคัญและให้ความสำคัญในการพัฒนาพันธุ์และต้องการเพิ่มผลผลิต”

โดยพื้นที่ของ Yezin ก็มีแปลงข้าวที่ปลูกเพื่อทดลองและวิจัยเกี่ยวกับข้าวค่อนข้างมาก แต่สำหรับด้านอาหารและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเมียนมาร์ก็ยังคงคล้ายกับประเทศอื่น ๆ ในกลุ่ม CLMV คือยังขาดเทคโนโลยีและวิทยาการ



การใช้ควายไถนายังมีให้เห็นในเมียนมาร์

ด้านการแปรรูปให้สินค้าเกษตรสามารถยืดอายุและให้ทันสมัยเหมาะกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวและการส่งออก

ซึ่งก็ตรงกับที่เราพบเห็นในตลาดว่าสินค้าส่วนใหญ่ยังมีบรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้างธรรมดาและไม่มาสนใจ รวมถึงวัสดุที่ใช้ยังขาดคุณภาพในการเก็บรักษาอาหาร ในด้านการวางแผนและจัดการด้านธุรกิจเกษตร ส่วนใหญ่ชาวเมียนมาร์จะทำการเกษตรเพื่อการบริโภคเป็นหลักเป็นรายย่อย จึงไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของวางแผนจัดการทางธุรกิจแต่จะทำตามฤดูกาลและตามความต้องการของผู้ซื้อในพื้นที่

ในด้านผู้ประกอบการทางการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติเข้ามาลงทุน เช่น จีน ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งเมียนมาร์เองยังมีพื้นที่และทรัพยากรรองรับการลงทุนทางด้าน การแปรรูปอาหารและการเกษตรได้อีกมาก แต่ก็อยู่ที่การพิจารณาของทางรัฐบาลเป็นสำคัญ ในครั้งหน้าอาจารย์จาก Yezin จะพาเราเข้าพื้นที่การเกษตรเพื่อไปดูการผลิตข้าวของเมียนมาร์ว่าเขาทำกันอย่างไร เสาร์หน้ามาว่ากันต่อครับ





## เวียดนามล้นไอยูยู

สหภาพยุโรปหรืออียูจะประเมินยกเลิกใบเหลืองต่อการประมงเวียดนามในปีหน้า ด้วยเห็นพัฒนาการในการรับมือกับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและขาดการควบคุม หรือไอยูยู แต่เวียดนามยอมรับว่ายังมีงานอีกมากต้องทำให้สำเร็จ โดยต้องรออีก 6 เดือน จึงจะถึงกำหนดการที่อียูจะประเมินยกเลิกใบเหลืองนับจากที่อียูให้ใบเหลืองเมื่อปีที่แล้ว

กรมประมง กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม ออกแถลงการณ์ผลการติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาไอยูยู ว่าหลังจากอียูได้ติดตามการดำเนินการแก้ไขประมงไอยูยูของเวียดนามเสร็จในวันที่ 15-24 พ.ค.ที่ผ่านมา อียูได้ตัดสินใจว่าจะพิจารณายกเลิกใบเหลืองแก่เวียดนามในเดือนม.ค.ปีหน้า เพราะเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการแก้ปัญหา ซึ่งช้ากว่าที่เวียดนามคาดการณ์ไว้เดิมว่า อียูจะยกเลิกใบเหลืองในสิ้นเดือนมิ.ย.นี้ หากยกเลิกใบเหลือง อียูจะให้ใบเขียว ซึ่งแทนสถานะส่งออกสินค้าประมงถูกกฎหมายแก่เวียดนาม

เว็บไซต์ด้วยแจ้ รายงานว่า ย้อนไปเมื่อวันที่ 23 เดือนค.ศ.2560 คณะกรรมการยุโรปของอียูได้ให้ใบเหลืองออกคำเตือนอย่างเป็นทางการ

ทางการว่า อียูจะห้ามเวียดนามส่งออกอาหารทะเลที่ตลาดอียู หากเวียดนามไม่แก้ปัญหการทำประมงผิดกฎหมายที่ดำเนินโดยเรือเวียดนามในอาณาเขตของประเทศอื่น หรืออีกนัยหนึ่งอียูจะแจกใบแดง ส่งผลให้เวียดนามจะถูกห้ามส่งออกอาหารทะเลไปยังอียู

ตามข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรหรือเอฟโอไอเวียดนามติดอันดับหนึ่งในสิบประเทศผลิตอาหารทะเลของโลก

แม้เวียดนามได้ทำตามข้อเสนอแนะหลายประการของคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อพัฒนาการควบคุมในการประมงนอกชายฝั่งในกฎหมายการประมงปี 2560 แต่ยังมีส่วนที่ต้องพัฒนาอยู่ในกระบวนการการดำเนินการจริงในหลายจังหวัด

กรมประมงเวียดนามยอมรับว่ายังมีหลายปัญหาที่กรมยังคงไล่ตามอยู่ โดยเฉพาะในการตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าประมงส่งออก ชาวประมงเวียดนามยังคงทำประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย

ปัจจุบันเวียดนามมีเรือประมงนอกชายฝั่งราว 33,000 คน แต่มีเพียง 3,000 ลำ หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ที่ติดตั้งอุปกรณ์ดาวเทียมนำทาง เนื่องจากราคาค่าติดตั้งที่สูงเป็นข้อจำกัดสำคัญอีกประการ ขณะที่ความคืบหน้าการแก้ปัญหาประมงไอยูยูของไทย เมื่อเดือนเม.ย.ผู้แทนอียูได้เข้ามาติดตาม ได้ร่วมพัฒนาการของไทย แต่ไทยยังต้องแก้ไขประเด็นการจัดการกองเรือและยังไม่ได้กำหนดเวลาพิจารณายกเลิกใบเหลืองแก่ไทย

คณะกรรมการยุโรปประมาณว่า ในแต่ละปีทั่วโลกจับปลาได้รวม 11-26 ล้านตัน มีอย่างน้อยร้อยละ 15 ของปริมาณปลาที่ทั่วโลกจับเป็นปลาที่จับโดยผิดกฎหมาย คิดเป็นมูลค่า 8,000-19,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 305,000-725,000 ล้านบาท